

## เอกสารแสดงผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมตามเจตนารมณ์การเสริมสร้างองค์กร ด้านคุณธรรม

### ของกองกฎหมายต่างประเทศ รวม ๕ กิจกรรม

#### กิจกรรมที่ ๑ โครงการ “รณรงค์การลงเวลาปฏิบัติราชการเพื่อลดอัตราการ ลี้มลงเวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่” (คุณธรรมเรื่องวินัยและสุจริต)

##### วัตถุประสงค์ :

- ปัญหาที่อยากแก้ : แก้ไขปัญหาการลี้มลงเวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  
กองกฎหมายต่างประเทศ
- ความดีที่อยากทำ : สร้างจิตสำนึกให้มีการลงเวลาปฏิบัติราชการ  
อย่างสม่ำเสมอ อันจะยังผลเป็นการสร้างวินัยและสร้างคุณลักษณะนิสัยตรงต่อเวลาแก่  
เจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายต่างประเทศ และยังเป็นการแสดงความสุจริตว่าตนปฏิบัติงานจริง

##### ผลสำเร็จ :

การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน  
กองกฎหมายต่างประเทศที่ลี้มลงเวลาปฏิบัติราชการเกิน ๔ ครั้ง ในรอบการทำงานตั้งแต่วันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

#### กิจกรรมที่ ๒ โครงการ “Share for Child ร่วมแบ่งปันอุปกรณ์รับประทานอาหาร อาหาร ให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านตะกอกคะ” (คุณธรรมเรื่องจิตอาสา)

##### วัตถุประสงค์ :

- ปัญหาที่อยากแก้ : อุปกรณ์สำหรับการรับประทานอาหารเป็นสิ่งจำเป็น  
ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้ผู้บริโภคอาหารมีคุณภาพชีวิตในการรับประทานอาหารที่ดี แต่ในพื้นที่  
ห่างไกลและทุรกันดาร ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  
เด็กนักเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ
- ความดีที่อยากทำ : รณรงค์ให้มีการแบ่งปันอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหาร  
อาหาร รวมถึงอุปกรณ์การทำอาหาร มอบให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลที่ขาดแคลน อันเป็นการ  
ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่กระตุ้นจิตสำนึกของนักกฎหมายกฤษฎีกา

กองกฎหมายต่างประเทศ ให้มีความเสียสละและรู้จักแบ่งปันแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### **ผลสำเร็จ :**

การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือ มีนักกฎหมายอาสาสมัคร กองกฎหมายต่างประเทศ นำอุปกรณ์รับประทานอาหารบริจาคและมีการบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการ

#### **กิจกรรมที่ ๓ โครงการ (คุณธรรมเรื่องจิตอาสา) “รับบริจาค “เครื่องมือช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรัง” ของสภาากาชาดไทย”**

#### **วัตถุประสงค์ :**

- ปัญหาที่ยากแก่ : การขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ฟันฟุที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟันฟุ สภาากาชาดไทย ซึ่งมีอาการปวดเรื้อรังจากโรคของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

- ความดีที่ยากทำ : รณรงค์ให้มีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังจากโรคของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ ด้วยการบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่อง Focused Shockwave

#### **ผลสำเร็จ :**

การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าที่กองกฎหมายต่างประเทศได้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่สภาากาชาดไทย เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ฟันฟุที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟันฟุ สภาากาชาดไทย

#### **กิจกรรมที่ ๔ โครงการ “ลงนามถวายพระพร” (คุณธรรมเรื่องกตัญญู)**

#### **วัตถุประสงค์ :**

- ปัญหาที่ยากแก่ : การเพิ่มการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ

- ความดีที่อยากทำ : การลงนามถวายพระพรพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติหรือวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

### **ผลสำเร็จ :**

การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไลน์ของกองกฎหมายต่างประเทศเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายต่างประเทศได้ร่วมลงนามถวายพระพรตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้างต้นแล้ว

### **กิจกรรมที่ ๕ โครงการ “สมาธิเพื่อการทำงาน”**

#### **วัตถุประสงค์ :**

- ปัญหาที่อยากแก้ : ปัจจุบันเนื่องจากความเร่งรีบ บีบคั้นและเคร่งเครียดจากการใช้ชีวิตและการทำงาน จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสและไม่มีเวลาในการศึกษาการทำสมาธิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปัญญา) อันเป็นหลักการสำคัญของศาสนาพุทธ จึงส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม และขาดสติไตร่ตรอง ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

- ความดีที่อยากทำ : รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้ เพื่อให้มีสติ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรักษาศีลได้อย่างครบถ้วน อันเป็นการเสริมสร้างปัญญา ซึ่งนำไปสู่การทำงานอย่างรอบคอบ มีวินัย และสุจริต รวมทั้งสามารถรู้เท่าทันจิต ทำให้เกิดความพอเพียงในการดำเนินชีวิต

#### **ผลสำเร็จ :**

เจ้าหน้าที่กองกฎหมายต่างประเทศได้ร่วมการฟังบรรยายและนั่งสมาธิร่วมกันจำนวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗